

HDBank bổ sung thêm 5.000 tỷ đồng, ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp

14:02 26/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

HDBank vừa bổ sung gói tín dụng ưu đãi 5.000 tỷ đồng với lãi suất hấp dẫn chỉ 7.5% - 8.0%/năm cho cộng đồng doanh nghiệp trước thời điểm chuẩn bị bước vào dịp sản xuất kinh doanh cuối năm.

Theo đó, từ nay đến 31/12/2023, doanh nghiệp trên cả nước hoạt động ở tất cả các lĩnh vực sẽ có thêm nguồn vốn ưu đãi mở rộng từ HDBank.

Với gói tín dụng bổ sung này, HDBank tiếp tục góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để chủ động hơn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh. Quý IV luôn là giai đoạn cao điểm sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong năm, các doanh nghiệp có nhu cầu vốn cao hơn nhằm đáp ứng đơn hàng và chuẩn bị sản xuất kinh doanh cho mùa tiêu dùng lễ, Tết, cũng như tăng tốc về đích kế hoạch năm.

Cùng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, khách hàng tham gia gói tín dụng mới của HDBank còn được vay với hạn mức cao dựa trên tài sản đảm bảo đa dạng; thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

CHO VAY VNĐ VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI

LÃI SUẤT ƯU ĐÃI CHỈ TỪ
7.5 %/năm

QUY MÔ
5.000 TỶ ĐỒNG

ƯU ĐÃI PHÍ
10 triệu

MIỄN PHÍ GIAO DỊCH
120 triệu/năm

Từ nay đến 31/12/2023 dành cho Khách hàng doanh nghiệp

Điều kiện theo quy định HDBank

☎ 1900 60 60 (24/7)

🌐 www.hdbank.com.vn

HDBank tung thêm 5.000 tỷ đồng, ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp vay.

Khách hàng có thể thông qua 347 điểm kinh doanh của HDBank trên cả nước để được đội ngũ nhân viên ngân hàng tư vấn tận tâm, hoặc có thể kết nối mọi nơi, mọi lúc với HDBank trên kênh trực tuyến <https://ecmb.hdbank.com.vn> để được hỗ trợ nhanh nhất.

Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp vay vốn của HDBank trong giai đoạn này còn được nhiều lợi ích thiết thực khác, như: tặng 10 triệu đồng ưu đãi phí cho các giao dịch tại quầy HDBank khi mở mới tài khoản; cơ hội trúng thưởng 30 chuyến du lịch Mỹ với trị giá 80 triệu đồng dành cho các doanh nghiệp đạt các giá trị về các giao dịch tiền gửi, vay vốn, bảo lãnh, thanh toán quốc tế; cùng

nhiều ưu đãi hấp dẫn khác với tài khoản tối đa lợi ích Bemax: miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí không giới hạn số lượng các giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống trên các kênh ngân hàng điện tử (eBanking), miễn phí thường niên eBanking và phí xác thực giao dịch qua SMS (có thể tiết kiệm chi phí đến 120 triệu đồng/năm)...

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp HDBank, chia sẻ: “Trong bối cảnh nhiều thách thức đan xen, các ngân hàng thương mại đang nỗ lực, đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế. Với gói vay 5.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi này, HDBank kỳ vọng sự đồng hành của ngân hàng sẽ giúp khách hàng bổ sung kịp thời nguồn vốn, tạo động lực thúc đẩy kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng tốc trong những tháng cuối năm”.

Từ năm 2022 đến nay, HDBank đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi vốn vay đi cùng giải pháp hỗ trợ hiệu quả như tối ưu hóa thủ tục, giảm lãi suất, giảm phí... Điển hình như: Gói hỗ trợ “Chung tay chia sẻ - Vững tâm kinh doanh” với quy mô 40.000 tỷ đồng, lãi suất vay giảm 2%/năm; gói tín dụng Swift SME 20.000 tỷ đồng theo chương trình “Nguồn vốn kịp thời - Kinh doanh khởi sáng”; gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng “Khởi thông nguồn vốn - Đồng hành phát triển” giảm lãi suất 1,5 - 2%/năm so với lãi suất niêm yết; gói tín dụng ưu đãi cho nữ chủ doanh nghiệp...

Là một trong những ngân hàng tiên phong hỗ trợ lãi suất trong thời gian qua, các chương trình ưu đãi của HDBank dành cho khách hàng doanh nghiệp luôn hướng về lợi ích doanh nghiệp, giúp khách hàng thuận lợi và chủ động hơn trong quyết định đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hdbank-tung-them-5000-ty-dong-uu-dai-lai-suat-cho-doanh-nghiep-vay>